

Lời chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới

Thưa anh chị em thuộc Giáo phận Saitama,

Xin mừng lễ Giáng Sinh và chúc mừng Năm Mới đến tất cả anh chị em.

“Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót” đã kết thúc vào ngày 20/11/2016, lễ Chúa Ki-tô Vua. Thế nhưng, “Lòng thương xót của Chúa” vẫn không chấm dứt. “Chúng ta được mời gọi để sống lòng thương xót, vì chúng ta đón nhận lòng thương xót trước” (*Dung mạo lòng thương xót của Đức Giê-su Ki-tô, Tông sắc mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót, 9*)

Thiên Chúa đã tuôn đổ hồng ân của lòng thương xót xuống trên chúng ta. Hơn thế nữa, Thiên Chúa vẫn tuôn đổ Thánh Thần xuống trên chúng ta và canh tân chúng ta mỗi ngày.

Thật ra, Thiên Chúa đã thổi hơi của Ngài để canh tân mọi sự. Thánh vịnh nói : “Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv 104, 30).

Với tư cách là Giám quản Giáo phận, đây là lần thứ tư tôi mừng lễ Giáng sinh và đón mừng Năm Mới. Tôi đã trải qua những ngày thật ý nghĩa khi hồi tưởng lại 9 năm làm Giám mục Giáo phận Urawa (1991-2000) là nhờ vào lời cầu nguyện, thông cảm và nâng đỡ của anh chị em. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn anh chị em.

Công việc mà tôi rất muốn thực hiện trong năm sắp tới đó là việc rao truyền Phúc Âm và việc Phúc Âm hóa của mọi thành phần giáo dân trong Giáo phận Saitama.

Dù là ai đi chăng nữa thì người Ki-tô hữu vẫn có thể tuyên xưng và rao truyền đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh.

Dù là ai đi chăng nữa thì người Ki-tô hữu phải giải thích những điều mình tin bằng chính lời nói của mình.

Dù là ai đi chăng nữa thì người Ki-tô hữu phải thực thi lòng thương xót trong cuộc sống hằng ngày ; thực thi tình yêu thương và lòng thương xót bằng cả thể xác và tâm hồn.

Dù là ai đi chăng nữa thì người Ki-tô hữu phải nỗ lực để thế giới này trở nên một thế giới hòa bình hơn và tôn trọng nhân quyền.

Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ để năm 2017 này sẽ là năm sống lòng thương xót của Chúa và thực thi bình an của Đức Giê-su Ki-tô.

Nhân dịp mừng lễ Giáng Sinh
2016

Giám quản Giáo phận
Phê-rô Okada Takeo